

NCH เปิดตัว Torrent เครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่ด้วย นวัตกรรมใหม่ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน



เอ็นซีเอช (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่ Torrent ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างลงตัว เพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

กรุงเทพฯ – เอ็นซีเอช ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษาเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ เปิดตัวเครื่องล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยน้ำยาชนิด water-based โดยมีชื่อเรียกว่า Torrent ซึ่งเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่ Torrent ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำความสะอาดชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรได้อย่างง่ายดาย ไม่ทำให้ชิ้นส่วนเสียหาย ปลอดภัย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก

เครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่ Torrent จากเอ็นซีเอช ประเทศไทย ปฏิวัติการล้างชิ้นส่วนแบบดั้งเดิม ให้ผู้ใช้มีความปลอดภัยจากการใช้งานมากขึ้น Torrent จะใช้การผสมผสานทั้งความร้อน น้ำยาเคมีและแรงดันสูงอย่างลงตัวเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรที่เปื้อนด้วยจาระบีและน้ำมัน ให้สะอาดเยี่ยมในระยะเวลาอันสั้น Torrent ถือเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบอย่างดีเยี่ยมเพื่อปกป้องผู้ใช้งานจากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำยาเคมีในการทำความสะอาดชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเครื่องล้างชิ้นส่วนแบบเดิมนั้นทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายโดยตรง จากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ไอระเหยที่เป็นพิษและอันตรายจากการเกิดไฟไหม้ ทั้งนี้เครื่อง Torrent ชนิด water-based ช่วยให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสินไหมทดแทน ให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงสามารถหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมและค่ากำจัดสารทำลาย โดยเครื่องTorrent ให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นดีเยี่ยมขณะทำความสะอาดอะไหล่ด้วยหน้าต่างขนาดใหญ่ และฝาปิดที่ถูกออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างทนทานและยาวนาน

เครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่ Torrent เป็นระบบล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนที่มีแรงดัน ด้วยน้ำยาชนิด water-based ที่ปรับปรุงการล้างชิ้นส่วนที่ล้ำสมัย ด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม ให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกเหนือจากการใช้งานในศูนย์ซ่อมบำรุงทั่วไปและโรงงานผู้ผลิตแล้ว Torrent ยังเป็นระบบที่เหมาะสมกับศูนย์บริการรถยนต์ การเดินเรือ การก่อสร้าง การขนส่งและการทำเหมืองแร่ อีกด้วย

เกี่ยวกับ บริษัท เอ็นซีเอช เอเชีย

เอ็นซีเอช เอเชีย เป็นผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการบำรุงรักษาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ตั้งแต่

ปีพศ. 2462 ด้วยโซลูชันที่ยืดหยุ่นของเรา ทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในสภาวะที่เหมาะสม และค่าใช้จ่ายที่ลดลง

เอ็นซีเอช มีลูกค้ากว่า 60 ประเทศ ที่ให้เราเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้านการบำรุงรักษา ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่การดูแลระบบท่อระบายน้ำ และบำรุงรักษาระบบ HVAC รวมถึงผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดพิเศษ การทำความสะอาดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและอะไหล่ รวมถึงการดูแลปรับปรุงระบบน้ำ

เอ็นซีเอช มีพนักงานกว่า 8,000 คนโดยมีสำนักงาน และโรงงานผลิตตั้งอยู่ใน 5 ทวีป ทั่วโลก เอ็นซีเอช เอเชีย ดำเนินงานใน 15 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ไต้หวันและเวียดนาม ###

สำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ

นันทยา ลิมปือนันต์ชัย

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท เอ็นซีเอช (ประเทศไทย) จำกัด

โทร 02 391 8313 มือถือ 09 8286 6363

อีเมล: nantiya.limpiananchai@nch.com

เว็บไซต์: www.nchasia.com